

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (สำนักปลัด)	รวม	710,000	บาท
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)	รวม	610,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			

หมวด	ประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๑.โครงการจัด งานส่งเสริม คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ่ายเป็น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนมหรสพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงานและการแข่งขันกีฬา ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแวง ๔ ปี ฉบับ เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
ค่าใช้สอย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๒.โครงการจ้าง แรงงานนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิด ภาคเรียน	๕๐,๐๐๐	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างแรงงาน นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน จ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ตาม แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ๔ ปี ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน)

หมวด	ประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๓.โครงการ ฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพให้แก่ ประชาชน	๑๕๐,๐๐๐	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการ ฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ๔ ปีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่ ๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๔.โครงการ รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ๔ ปีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๔ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

หมวด	ประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๕.โครงการ ฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ ให้แก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ให้แก่ประชาชนจ่ายเป็น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าวิทยากร ค่า ป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแวง ๔ ปีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๔๔ ลำดับที่ ๒๗ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๖.โครงการ ประกวดหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกวดหมู่บ้าน เช่น ค่าของรางวัล ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า ของรางวัลกรรมการ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุฯลฯ ตาม โครงการจังหวัดสะอาด ๓ Rs ประชารัฐ ตาม แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง แวง ๔ ปี ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๕ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

หมวด	ประเภท	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะ รายจ่ายหมวด อื่นๆ	๗.โครงการจัด งานของดีหนอง แวง	๒๐๐,๐๐๐	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานของดี หนองแวงจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและ วัสดุ ค่าตอบแทนมหรสพ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการ ประกวดส่งเสริมเกษตรกร ฯลฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด งาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง แวง ๔ ปี ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 100,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโคกสูง
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นค่าดำเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การอบรมผู้ประสานพลัง
แผ่นดิน การป้องกันกลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง การจัดระเบียบสังคม เป็น
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว (ศพส.จ.สระแก้ว) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุฯ จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)